

**IIG VIỆT NAM**

Số: **263**/2022/CV-IIG  
V/v: Mời tham dự Cuộc thi tiếng Anh  
quốc tế TOEFL ITP Challenge  
năm học 2021 – 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **28** tháng **03** năm 2022

Kính gửi: Ban Giám hiệu – Trường THPT Trần Phú

Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar - Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi tiếng Anh TOEFL ITP Challenge năm học 2021 – 2022 xin gửi đến Quý Trường lời chào trân trọng!

TOEFL ITP Challenge là cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh bậc THPT do Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước tổ chức. Cuộc thi sử dụng các bài thi tiếng Anh quốc tế của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) bao gồm TOEFL ITP và TOEFL iBT làm tiêu chuẩn đánh giá cũng như trao giải cho các thí sinh tham dự. Từ năm 2014, Bộ GD&ĐT đã quy định học sinh có điểm số TOEFL ITP từ 450 điểm trở lên sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và nhận 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (theo công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT). Trong mùa tuyển sinh 2021, điểm số TOEFL ITP đã được nhiều trường đại học trên cả nước sử dụng làm tiêu chí xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đầu vào.

BTC trân trọng kính mời Quý Trường tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL ITP Challenge 2021 - 2022. Năm học này, thực hiện mục tiêu kép, mang đến sự tiện lợi, an toàn cho các em học sinh trong mùa dịch và thích ứng với thời đại 4.0 - BTC triển khai Vòng trải nghiệm với bài thi TOEFL ITP trực tuyến và miễn phí. Tại Vòng thi cấp Thành phố học sinh sẽ đóng lệ phí để được cấp chứng chỉ TOEFL ITP quốc tế. Sở hữu chứng chỉ điểm quốc tế là cơ hội để các em được ưu tiên tuyển thẳng/xét tuyển vào nhiều trường Đại học uy tín tại Việt Nam và trên thế giới. Tại Vòng Chung kết Quốc gia, học sinh tiếp tục được BTC tài trợ toàn bộ lệ phí thi và được cấp phiếu điểm TOEFL iBT quốc tế.

Để phát động và phổ biến rộng rãi thông tin về cuộc thi TOEFL ITP Challenge 2021 – 2022 tới toàn thể học sinh trong Trường, BTC mong muốn được Quý Trường hỗ trợ trong việc tích cực tuyên truyền và phát động cuộc thi, khuyến khích học sinh đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện, cũng như tạo điều kiện để BTC gửi các tài liệu, hình ảnh truyền thông về cuộc thi đến các trường.

Chúng tôi tin rằng thông qua cuộc thi, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ có kết quả đánh giá chính xác, khách quan về năng lực sử dụng Anh ngữ và sự tiến bộ của học sinh, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho công tác nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường.

BTC xin gửi kèm công văn này là Thẻ lệ cuộc thi và đường link đăng ký dự thi trực tuyến cho thí sinh. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Trường để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu MKT



**Tổng Giám đốc IIG Việt Nam**